



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๒๕๓ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๔๒๕๓ [http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ชูนโยบายประชารัฐพัฒนาสหกรณ์ชาวสวนยางจังหวัดตรัง ประสานบริษัท อินโนเว็บบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ร่วมพัฒนาสหกรณ์ผลิตรายแผ่นรมควันให้ได้มาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕

ชาวบ้านในอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง กว่า ๙๐% ยึดอาชีพทำสวนยาง รองลงมาคือปลูกปาล์ม น้ำมัน ขณะที่พื้นที่ทำนามีไม่ถึง ๕% แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอาชีพของเกษตรกรชาวสวนยางพารา จึงได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ โดยยึดหลักของการพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือกันและกันในกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางในอำเภอรัษฎา เพื่อสร้างความเข้มแข็งและอำนาจต่อรองให้กับเกษตรกร และสามารถยืดหยัดอยู่ได้ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน



สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง เป็นอีกหนึ่งสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจแปรรูปยางพารา โดยการรับซื้อน้ำยางสดจากสมาชิกเพื่อมาแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน แล้วจำหน่ายให้กับบริษัทเอกชนมาอย่างยาวนานหลายสิบปี แต่ก็เป็นลักษณะของการซื้อขายสินค้าระหว่างกันแบบคู่ค้าทั่วไป จนกระทั่งปลายปี ๒๕๕๗ ดร.วิณะ

โรจน์ ทรัพย์สงสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ประสานกับทางบริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในอุตสาหกรรม ได้แก่ ยางนอกรถยนต์และยางในรถยนต์ยี่ห้อ IRC ชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ใช้ในประกอบรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยางที่ใช้ในเครื่องทำความเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และก่อสร้างเข้ามาช่วยพัฒนาการผลิตยางพาราและรับซื้อผลิตภัณฑ์ยางแผ่นรมควันจากสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด



ในช่วงแรกของการร่วมมือดังกล่าว ทางบริษัทฯ ได้นำตัวอย่างยางแผ่นรมควันของสหกรณ์ไปทดสอบตามมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งพบว่า ยางแผ่นรมควันมีคุณภาพผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน จากนั้นทางบริษัทฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิตยางพาราทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการรับน้ำยางจากเกษตรกรผ่านกระบวนการผลิตและแปรรูปจนเป็นยางแผ่นรมควัน จนถึงกระบวนการคัดเกรด พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตทุกขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงคอยให้การสนับสนุน ส่งผลให้สหกรณ์สามารถปรับปรุงและปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัท และทำอย่างต่อเนื่อง จนเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ทางบริษัทฯ ได้รับซื้อยางแผ่นรมควันจากทางสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปางที่ผ่านการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการผลิตแล้ว และรับซื้ออย่างต่อเนื่องจากถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บริหารของสหกรณ์และตัวแทนสมาชิกสหกรณ์เดินทางไปเยี่ยมชมการผลิตยางอุตสาหกรรมของโรงงาน IRC

จากการติดต่อประสานงานกันเป็นระยะเวลาานนับปี จึงนำไปสู่ความเห็นร่วมกันที่จะพัฒนาการผลิตยางแผ่นรมควันของสหกรณ์ให้เข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพสากล ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดตัวโครงการความร่วมมือระหว่างสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัดกับบริษัท อินโนเว็บบอร์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีนายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีและร่วมเป็นสักขีพยาน นางพิมพ์ใจ ลือสสรณกุล ประธานกรรมการบริษัท อินโนเว็บบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางบริษัท ได้เดินทางมายังสหกรณ์พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันและให้กำลังใจกับสมาชิกสหกรณ์ในการร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราให้ได้มาตรฐาน โดยมี นายจ๊กกฤต แก้วทอง ประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด ร่วมในพิธีดังกล่าว และนำชมกระบวนการผลิตยางพาราของสหกรณ์ และนางสมจิตร ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรัง ให้การต้อนรับ



นายจ๊กกฤต แก้วทอง ประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด เปิดเผยว่า เริ่มแรกที่ได้เจรจากับทางบริษัทฯ ก็ยังไม่มีคามมั่นใจในคุณภาพยางแผ่นรมควันของสหกรณ์ ทางบริษัทได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจเยี่ยมว่าสหกรณ์ผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดหรือไม่ และพาตัวแทนสหกรณ์ไปดูกระบวนการในการผลิตของบริษัททำให้เล็งเห็นถึง

ความสำคัญเรื่องคุณภาพยางแผ่นรมควันที่จะนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตยางรถยนต์ในระบบธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งทุกขั้นตอนการผลิตยางรถยนต์ต้องได้มาตรฐาน และรับทราบถึงเงื่อนไขในการจะรับซื้อยางแผ่นรมควันจากสหกรณ์เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบผลิตยางรถยนต์ สหกรณ์จึงนำความรู้และประสบการณ์จากการเดินทางไปดูงานที่บริษัทมาปรับและพัฒนาการผลิตยางแผ่นรมควันให้ได้มาตรฐานตามที่บริษัทกำหนด ต่อมาทางบริษัทมีแนวคิดจะสนับสนุนให้สหกรณ์พัฒนาการผลิตยางแผ่นรมควันให้เข้าสู่มาตรฐาน ISO และได้สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาการผลิตและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตมาตรฐานสากล ISO ให้แก่บุคลากรของทางสหกรณ์ทั้งหมด ซึ่งสหกรณ์จะจัดประชุมกลุ่มสมาชิกเพื่อชี้แจงและให้ความรู้แก่สมาชิกว่าหากเราสามารถพัฒนาการผลิตให้เข้าสู่ ISO สหกรณ์และสมาชิกจะได้ประโยชน์อย่างไร และจะมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราของสหกรณ์เพื่อก้าวสู่ระดับสากลต่อไป



ด้านนางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ที่ผ่านมา บริษัทได้ให้คำแนะนำ ความช่วยเหลือทางเทคนิคการผลิตและปรับปรุงในเรื่องอุปกรณ์การผลิตยางแผ่นรมควันต่างๆ ให้กับสหกรณ์ พร้อมทั้งได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สหกรณ์นำกลับไปชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาชิกเพื่อขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน ตลอดระยะเวลา ๑ ปีที่ทำงานร่วมกัน มีการตรวจสอบทานคุณภาพเป็นระยะ จนเกิดความมั่นใจว่ายางแผ่นรมควันที่ผลิตโดยสหกรณ์ มีคุณภาพและทางบริษัทสามารถรับซื้อเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตยางอุตสาหกรรมได้ในระยะยาว จนเกิดความประทับใจในสหกรณ์ที่มีความมุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราแต่ละขั้นตอนตามที่บริษัทให้คำแนะนำ โดยเฉพาะเรื่องความสะอาด และสิ่งเจือปน

ในทางสหกรณ์ก็สามารถปรับปรุงได้รวดเร็ว ทำให้เห็นถึงความตั้งใจและศักยภาพของสหกรณ์ในการพัฒนากระบวนการผลิตเข้าสู่ระดับมาตรฐานได้ ทางบริษัทได้สนับสนุนนำระบบ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ มาให้สหกรณ์พัฒนามาตรฐานสู่ระดับสากล โดยได้ประสานกับบริษัท Total Quality Management ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการทำระบบ ISO ที่มีชื่อเสียง มาเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบ ISO และคอยให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ และทางบริษัทพร้อมให้การสหกรณ์พัฒนากระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันเข้าสู่มาตรฐาน ISO ได้จนสำเร็จ และสามารถจะพัฒนามาตรฐานการผลิตในระดับโลกต่อไป



นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจแก่สหกรณ์ พร้อมเปิดเผยว่า นี่คือตัวอย่างของความสำเร็จของสถาบันเกษตรกร ที่สามารถพัฒนาการผลิตยางแผ่นรมควันเพื่อจะก้าวสู่มาตรฐาน ISO จนเป็นที่ไว้วางใจของทางบริษัท ขณะที่คณะกรรมการของสหกรณ์ก็เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจกับ คู่ค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ยางแผ่นรมควันจนได้มาตรฐานตามที่บริษัทต้องการ มีการทำธุรกิจร่วมกันอย่างซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา และสร้างความเชื่อมั่นกันเกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดเป็นความร่วมมือที่ดีต่อกัน และต้องขอขอบคุณบริษัท อินโนเวริบเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาบันเกษตรกร และช่วยมาให้คำแนะนำและให้ความอนุเคราะห์ต่อ

สหกรณ์ด้วยดีมาโดยตลอด วันนี้จึงถือเป็นการเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจร่วมกันและจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางของสหกรณ์ให้เข้าสู่มาตรฐาน ISO เชื่อว่าสหกรณ์แห่งนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการรวบรวมยางของเกษตรกร ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนของบ้านคลองปางให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต



การประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาการผลิตยางแผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด ให้ได้ตามมาตรฐาน ISO เกิดจากการร่วมมือทั้งจากสถาบันเกษตรกร ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายประชารัฐของรัฐบาลปัจจุบัน ที่มุ่งหวังให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้ามาร่วมมือกันเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งของประเทศ โดยเริ่มต้นที่การสร้าง ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร ได้รู้จักการพึ่งพาตนเอง และสามารถพัฒนาอาชีพให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นโยบายประชารัฐจึงเป็นการผนึกกำลังของรัฐบาล เอกชนและภาคประชาชน สมดังคำขวัญ “สานนโยบายประชารัฐ เพื่อเศรษฐกิจฐานราก” ซึ่งโครงการความร่วมมือกันพัฒนา ยางพาราของสหกรณ์เพื่อก้าวสู่มาตรฐาน ISO ครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์สู่ตัวเกษตรกรโดยตรงตามวัตถุประสงค์ของนโยบายประชารัฐ และเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จของความร่วมมือกันในรูปแบบประชารัฐได้เป็นอย่างดี